



Link ที่มาของข่าว

<https://www.tnnthailand.com/news/local/76309/>

ข้อสรุป (Key message): ประชาชนควรหมั่นทำความสะอาดก๊อกน้ำ ท่อน้ำ บ่อพักน้ำ บริเวณจุดจ่ายน้ำ สายยางที่ต่อจากก๊อกน้ำ ควรเก็บให้เรียบร้อย ไม่วางทิ้งไว้ระดับพื้น ฯลฯ เพื่อไม่ให้แมลงมาวางไข่และตรวจสอบคุณภาพน้ำในครัวเรือนเป็นประจำ

ประเด็นสำคัญ สาวสุดง เจอตัวประหลาดออกมาว่ายเยี้ยนหลังกรองมาจากน้ำประปา ผู้ใหญ่บ้านคาดคงมีอะไรค้างอยู่ในท่อ เนื่องจากบ้านไม่มีคนอยู่มานาน

ข้อเท็จจริง:

วันที่ (6 เม.ย.64) มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์รูปภาพที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือหลังพบสิ่งมีชีวิตตัวอะไรบางอย่าง กำลังเดินย้วยเยี้ยนอยู่จากก๊อกน้ำประปาพร้อมข้อความข้อความ “น้ำที่เราใช้ทุกวันสะอาดใหม่ สิ่งมีชีวิตที่กรองจากน้ำประปาที่เราใช้ทุกวันของหมู่บ้านคะ น้ำประปาซบบอน แก๊ไซยงังดีคะ ไม่กล้าอาบน้ำไม่กล้าใช้ มันปกติไหมคะนี้ ตัวอะไร อันนี้กรองแค่แปบเดียวได้เยอะมาก” จากนั้นก็มีการนำคลิปวิดีโอและภาพซึ่งปรากฏสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก ซึ่งถูกกรองโดยผ้าเอาไว้ได้เป็นจำนวนมาก แถมเจ้าสิ่งนี้ก็ยังสามารถเคลื่อนไหวได้ โดยคลิปดังกล่าวถูกระบุเกิดขึ้นในพื้นที่หมู่ 14 ตำบลกันจ อําเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังผู้โพสต์ เป็นหญิงอายุ 25 ปี ชาวต.กันจ อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ และได้เดินทางไปบ้านดังกล่าว โดยผู้โพสต์ได้ทำการใช้ผ้าดำ กรองน้ำประปาจากท่อให้กับผู้สื่อข่าวดู โดยใช้เวลาไม่นาน เมื่อทำการคลี่ผ้าออกมาดู ก็พบว่าสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กปรากฏอยู่บนผ้าจำนวนมาก ตามที่ปรากฏอยู่ในคลิป ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวก็ได้ลองทดสอบให้บ้านหลังอื่นที่ไม่ใช่ของผู้โพสต์ ลองทำการเปิดน้ำประปา แล้วใช้ผ้าขาวกรองดู ก็ไม่ปรากฏ ตัวสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก เหมือนกับบ้านของผู้โพสต์แต่กลับมีเพียงแค่เศษผงฝุ่น ที่กรองได้เท่านั้น

ขณะที่นายไกรลาศ ต้นทอง อายุ 47 ปี ผู้ใหญ่บ้าน ม.14 ต.กันจุก อ.บึงสามพัน ซึ่งเป็นผู้ดูแลระบบน้ำประปา เผยว่า น้ำประปาที่ใช้ในหมู่บ้าน จะทำการสูบขึ้นมาจากน้ำบาดาลแล้วมาปล่อยกักเก็บเอาไว้ในสระพักน้ำ แล้วถึงจะมีการสูบขึ้นไปใส่ถังพักเพื่อผลิตน้ำประปาแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ หมู่ 14 ได้ใช้ โดยบ้านหลังที่โพลด์คลิปี เป็นบ้านเช่า ซึ่งตัวผู้เช่าเพิ่งเข้ามาอยู่ได้เดือนกว่า เพราะก่อนหน้านี้ไม่มีใครมาอยู่หลายปีแล้ว จึงคาดว่ามီးอะไรค้างอยู่ในท่อ ซึ่งเรื่องนี้ตนเองก็จะทำการตรวจสอบและทำการล้างระบบท่อน้ำประปาในหมู่บ้าน เพื่อแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านเป็นการเบื้องต้น

การปล่อยถังเก็บน้ำไว้นานโดยไม่มีการบำรุง รักษา จะทำให้ระบบประปาสกปรกไม่เหมาะกับการผลิตน้ำประปา ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความสำคัญกับการล้างระบบประปาของชุมชน ควรล้างระบบประปาโดยเฉพาะระบบประปาผิวดินทั้ง 3 ส่วนให้สะอาดคือ 1) คลองวนเวียน 2) ถังตกตะกอน ช่องน้ำล้น และ 3) หน้าทรายกรอง

เมื่อล้างระบบประปาเสร็จแล้ว ก็สามารถเปิดน้ำเข้าระบบผลิตได้ตามปกติ ซึ่งการล้างระบบประปาเป็นเรื่องที่ต้องทำต่อเนื่องตั้งแต่แหล่งน้ำดิบจนถึงระบบท่อน้ำ โดยแหล่งน้ำดิบต้องทำความสะอาด กำจัดวัชพืช ส่วนระบบท่อน้ำ น้ำประปาควรระบายตะกอนในเส้นท่อเมนจ่ายน้ำ สำรอง ตรวจสอบการชำรุด แตกรั่วของท่อประปาควบคู่ไปด้วย จะทำให้ระบบประปาสามารถจ่ายน้ำที่สะอาดจากต้นทางไปถึงบ้านผู้ใช้น้ำได้อย่างมีคุณภาพ อย่างไรก็ตามผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านควรกำหนดความถี่ในการล้างอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือกรณีพบตะกอนมากกว่าปกติหรือระบบกรองตันเร็วกว่าปกติ ทั้งนี้ต้องไม่ละเลยระบบฆ่าเชื้อโรคด้วยคลอรีนก่อนจ่ายน้ำแก่ชุมชน และประชาชนก็ควรหมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในครัวเรือนสม่ำเสมอ หากพบปัญหาน้ำขุ่น ดำ ให้ตรวจสอบจุดแตกรั่วซึมของท่อภายในบ้านอย่างสม่ำเสมอ และเป็นแกนนำแจ้งเตือนท่อแตกท่อรั่วหรือตรวจสอบคุณภาพน้ำด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย ก็จะช่วยไล่ลดปัญหาจากกรณีที่เกิดขึ้นในข่าวได้

ผลกระทบต่อสุขภาพ: ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกาย แต่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและสุขภาพจิตใจของผู้ใช้น้ำ

ข้อเสนอแนะ:

- 1.หากประชาชนเปิดน้ำมาแล้วพบแมลง สัตว์ หรือสิ่งแปลกปลอมลักษณะนี้ ให้นำภาชนะมารองและเปิดน้ำจนกว่าสิ่งแปลกปลอมจะออกมาหมด แล้วนำน้ำไปรดน้ำต้นไม้หรือทิ้งไป
- 2.โดยปกติแล้วคลอรีนสามารถฆ่าเชื้อโรคในน้ำประปาได้หมดรวมถึง ไวรัส หนอง โปริโตซัวด้วย แต่หากพบกรณีนี้ให้ตั้งข้อสังเกตและตรวจสอบ ท่อน้ำ ถังพักน้ำ บิมน้ำ สายยางที่ต่อก๊อกน้ำ ก๊อกน้ำ หรือแรงดันน้ำภายในบ้าน รวมถึงบริเวณโดยรอบว่าเกิดจากความสกปรกบริเวณนั้นหรือไม่
- 3.หมั่นทำความสะอาดก๊อกน้ำ ท่อน้ำ บ่อพักน้ำ บริเวณจุดจ่ายน้ำ สายยางที่ต่อก๊อกน้ำควรเก็บให้เรียบร้อย ไม่วางทิ้งไว้ระดับพื้น ฯลฯ เพื่อไม่ให้แมลงมาวางไข่และตรวจสอบคุณภาพน้ำในครัวเรือนเป็นประจำ
- 4.หากจำเป็นต้องใช้น้ำประปาดื่มน้ำหรือปรุงประกอบอาหาร เพื่อความมั่นใจในการใช้ ให้ปรับปรุงคุณภาพน้ำภายในครัวเรือนโดยการต้ม หรือติดตั้งเครื่องกรองน้ำ
- 5.หมั่นตรวจสอบคุณภาพน้ำเบื้องต้นเป็นประจำ หรือหากพบท่อแตก ท่อรั่วให้รีบแจ้งสำนักงานการประปาใกล้บ้านให้ไปตรวจสอบ

เอกสารอ้างอิง

1. “กรมอนามัย” แนะนำถังหลังน้ำลด ล้างประปาผิวดิน-ป้อนน้ำดื่มเพื่อชาวบ้านได้ใช้น้ำสะอาด
<https://siamrath.co.th/n/106143>
2. การทำความสะอาดภาชนะรองน้ำ <https://foods.anamai.moph.go.th/th/infographic/1146>
3. การดูแลระบบน้ำใช้ในอาคาร <https://foods.anamai.moph.go.th/th/infographic/1155>